

## ตัวอย่างการเขียนบทความรีวิวสินค้า

### เรื่อง ABS LUGGAGE กระเป๋าเดินทางล้อลาก รุ่น VFS20-03 20 นิ้ว (สีเขียว)

โดย [Vanvaew.com](http://Vanvaew.com)

การที่มีกระเป๋าเดินทางดี ๆ สักใบที่ถูกใจทั้งคุณสมบัติในด้านการใช้งานที่ครบครัน และคุณภาพที่มีความแข็งแรง ทนทาน คงทนต่อการใช้งานไปได้นาน ๆ คงเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากสำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางในทุกครั้งที่ต้องการ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสบายใจให้กับเราไปด้วยในตัวกับเรื่องของสัมภาระที่จะต้องขนไปด้วยในการเดินทาง หากคุณกำลังมองหากระเป๋าเดินทางเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการดังกล่าวมานั้น เราขอแนะนำกระเป๋าเดินทางล้อลาก ABS LUGGAGE ที่มีคุณสมบัติพร้อมเป็นเพื่อนเดินทางให้คุณทั้งใกล้และไกลไปได้ทุกที่

ABS LUGGAGE กระเป๋าเดินทางล้อลาก รุ่น VFS20-03 20 นิ้ว (สีเขียว) ถูกผลิตและออกแบบมาเพื่อรองรับการจุของเสื้อผ้าได้อย่างเต็มพื้นที่การใช้งานที่กว้างด้วยขนาดของกระเป๋าอยู่ที่ 20 นิ้ว (35x23x50) ที่ให้คุณจัดเตรียมเสื้อผ้าได้พอสำหรับ 3 – 4 วัน ลักษณะของกระเป๋าได้มีการออกแบบดีไซน์ให้เป็นชิป และเพิ่มในเรื่องของสีสนั้ให้มีความสดใส เป็นสีเขียวที่ดูมีเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกถึงความทันสมัยเมื่อนำไปใช้งานทำให้มีความมั่นใจ ในเรื่องของคุณภาพนั้นก็ไว้ใจได้ทุกครั้งที่ใช้งานเพราะกระเป๋าเดินทางล้อลาก ABS LUGGAGE มีความทนทานต่อระยะเวลาที่ใช้งาน แข็งแรงรองรับการกระทบจากสิ่งของภายนอกได้ดี ทั้งยังมีความยืดหยุ่นของผิวกระเป๋าที่ช่วยป้องกันความเสียหายของสัมภาระด้านในเมื่อกระเป๋าถูกกระแทก เนื่องด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาผลิตกระเป๋าอย่าง Polycarbonate หรือ PC นั้นเอง และยังมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความร้อนอีกด้วย สำหรับเรื่องของความปลอดภัยของสัมภาระในกระเป๋า ABS LUGGAGE รุ่น VFS20-03 นี้มีระบบความปลอดภัยด้วยตัวล็อคที่ได้มาตรฐานใช้ร่วมกับชิปปิดกระเป๋าได้เลย ส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายก็ง่ายเช่นเดียวกันกับระบบของล้อที่สามารถหมุนได้รอบทั้ง 360 องศา เพิ่มความสะดวกสบายด้วยคันชักที่ได้รูปทรงพอดีและเหมาะสมกับตัวกระเป๋าพร้อมด้วย

กระเป๋าเดินทางล้อลาก ABS LUGGAGE เหมาะมากจริง ๆ สำหรับใครที่เดินทางบ่อยและมักจะกินเวลาถึง 3 และ 4 วัน ขนาดที่ไม่ใหญ่จนเทอะทะแต่มีความกว้างที่จุสัมภาระได้มาก แถมน้ำหนักก็เบาเพียง 3 กิโลกรัม ให้คุณเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ลำบาก อย่าลืมเมื่อต้องเดินทางให้นึกถึงเพื่อนที่พร้อมไปกับคุณทุกที่อย่างกระเป๋าเดินทาง ABS LUGGAGE